

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมีสหาต เกาะสมัน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายธีรยุทธ งามสมัน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	-	-๓-
๓	นายตรา เหมโคกน้อย	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นางรัตติยา หวังยูน้อย	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑		
๕	นายพรชัย อุษณีย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓		
๖	นายประกอบ ดิงหวัง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔		
๗	นายเดชพนต์ อุศมา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕		
๘	นายอารีแหئين ปากบารา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัฐการ ลัดเลีย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายสุมาตรา แซ่อาหลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	-	-๓-
๓	นายอนุเทพ อัลมาตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นายจำรูญ ตาเหียบ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๕	นางสาวอาทิญา ชัยทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๖	นางสาวภัทรานิษฐ์ หลงหา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายปรีชา ปันตिका	ผอ.กองสาธารณสุขฯ		
๘	นางสาวรุ่งนภา อุศมา	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม		
๙	นางนุโรณี เศรษฐสุข	ผอ.กองการศึกษา		
๑๐	นายพงศ์พิริยะ บุญยะผลิก	ผอ.กองช่าง		
๑๑	นายสุติมัน ยูไซะ	ผอ.กองคลัง		
๑๒	นายประวิทย์ หมุดเอียด	นิติกรชำนาญการ		
๑๓	นางสาวอรพินท์ โอมนี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๔	ส.อ.พิทักษ์ นิ่งวดี	อ.ท. - ๖๖๖๖/๖๖๖๖/๖๖๖๖	ส.อ. P.	
๑๕	นาย พรพงศ์ ปากบารา	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ		1๓๗๗๗๗๗๗
๑๖	นายพรวิทย์ อวติต	นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ		
๑๗	นายชัชวาล บารา	นายช่างโยธา อวติต		
๑๘	นายบรรณ สดาสัย	นักจัดทรงพื้นที่	บรรณ	
๑๙				
๒๐				

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมโดยนายมัสดาด เกาะสมัน ตำแหน่งประธานสภา อบต.ปากน้ำ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป กำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน และได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑.๑ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สำนักงานปลัด) และได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ

น.ส.อรพินทร์ โอมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในแผนเดิมหน้า ๘๘ ลำดับที่ ๖๕ โดยแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรม การโยธาซึ่งมีการแก้ไขจำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑.โครงการขยาย ต่อเติม ปรับปรุง ศพด. ในตำบลปากน้ำ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทำหอบ้านพร้าว-บ้านนายอนันต์ม.๔ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท ๓.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านท่ามาลัยถึงบุญโบย ม.๖-สายโคกกรัก-ทำหอด ตอน๒ ในบึงงบประมาณ ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน	๑.๒ เรื่องการแบ่งงานการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (กองคลัง)) และได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองคลังได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯ
นายสุติมัน ยูโซ๊ะ	ผู้อำนวยการกองคลัง ได้แจ้งการแบ่งงานหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ของกองคลังเพื่อความสะดวกในการติดต่องานราชการและงานพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้แก่ ชุดที่ ๑นางกุลธิดา นิยม นายศิริพงษ์ ปากบารา รับผิดชอบ ภาษีที่ดินฯ ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ชุดที่ ๒นางมาลินี ยั่งยืนและนางสาวไสรดา สิวลักษณ์ รับผิดชอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ค่าเช่าที่ดิน การจัดการท่าเรือ อาคารจำหน่ายตั๋ว ชุดที่ ๓ น.ศ.รัชฎาภรณ์ พัทลุง นางสาวนรินทร์ พัทลุง นางสาวมานิดา รอดเข็ม นางสาวอาทิตา โอมณี รับผิดชอบงานขยะมูลฝอย ศูนย์สาธิตสินค้า อาคารตลาดสด
<u>ที่ประชุม</u>	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธาน	๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕เชิญเลขานุการ ครี
เลขานุการ	ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ต่อที่ประชุม ได้รับทราบจนเป็นที่เข้าใจ
ประธาน	สมาชิกท่านใดมีข้อมูลจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ปรากฏว่าไม่มี ประธานจึงขอมติ
<u>มติที่ประชุม</u>	รับรองเต็มสภาฯ

ประธาน	๒.๒ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญ เลขานุการครับ
เลขานุการ	ได้อ่านบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ ต่อ ที่ประชุมได้รับทราบจนเป็นที่เข้าใจ
ประธาน	สมาชิกท่านใดมีข้อมูลจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ เชิญครับ ปกติไม่มี ประธานจึงขอ มติ
มติที่ประชุม	รับรองเต็มสภาฯ
ประธาน	๒.๓ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เชิญ เลขานุการครับ
เลขานุการ	ได้ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ ต่อที่ประชุมได้รับทราบจนเป็นที่เข้าใจ
ประธาน	สมาชิกท่านใดมีข้อมูลจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เชิญครับ ปกติไม่มี ประธานจึงขอ มติ
มติที่ประชุม	รับรองเต็มสภาฯ
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องกระทู้ถาม -ไม่มี-
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ -ไม่มี-

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธาน	๕.๑ ผู้ตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวยุทธศาสตร์ (กองช่าง) ซึ่งก่อนที่ให้ผู้เสนออนุมัติได้เสนออนุมัติประธานได้ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
นายสุติมัน ยูโซ๊ะ	ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รายงานเงินสะสมต่อสภาซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ที่หักสำรองตามระเบียบฯ และหักเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้จำนวน ๑๓,๗๒๕,๘๑๒.๕๕.-บาท
ประธาน	ได้เชิญผู้เสนออนุมัติได้เสนออนุมัติโครงการปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวยุทธศาสตร์
นายรัฐการ ลัดเลีย	ได้เสนออนุมัติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวยุทธศาสตร์ปากบาราเพราะเป็นความเร่งด่วนมากๆที่ต้องแก้ปัญหาเนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกที่มาเที่ยวในพื้นที่ชายหาดชมวิวยุทธศาสตร์ปากบาราไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้เนื่องมีการชำรุดและครุภัณฑ์บางอย่างได้มีการขโมยจากมิจฉาชีพไปบ้างในสวนรายละเอียดอื่นๆขออนุญาตให้ผู้ผู้อำนวยการกองช่างได้ให้รายละเอียดต่อสภาฯครับ
ประธาน	เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ
นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก	ผู้อำนวยการกองช่างได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวยุทธศาสตร์ปากบารา เพราะมีการขโมยสายไฟไปหมดเลยไม่สามารถใช้งานได้ในงานที่ซ่อมแซม เช่นผนัง งานทาสี งานระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าที่ต้องใช้สายเฉพาะที่ไม่มีในท้องตลาด งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งแยกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและสั่งซื้อ และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีซึ่งในแบบ ปร.๔(ก) ได้ลงรายละเอียดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาให้แก่ท่านสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- นายอารีแห็น ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัยในส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากๆในการดำเนินการ
โครงการนี้เพราะหลังจากเราได้รับมอบโครงการห้องน้ำจากศูนย์อำนวยการ
บริหารชายแดนภาคใต้เราก็ไม่มีการปรับปรุงเลย
- นายตรา เหมโกนน้อย ปลัด อบต. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนได้พูดคุยประเด็นห้องน้ำที่ไม่มี
บริการให้แก่ประชาชนที่สมบูรณ์เพราะเกิดการชำรุดโดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์
ที่มีประชาชนจำนวนมากมาเที่ยวในพื้นที่ตำบลปากน้ำถือเป็นการเร่งด่วนที่ต้องรีบ
แก้ปัญหา
- นายเดชพนธ์ อุตมา ส.อบต.ม.๕ บ้านท่ายางได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายหาดปากบาราเกี่ยวกับ
เรื่องห้องน้ำเพราะเกือบ ๒๐ ปีที่บริเวณดังกล่าวไม่มีห้องน้ำไว้คอยบริการ ดังนั้น
เพื่อป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควรดำเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
- นางรัตติยา หวังบุญย ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูกกล่าวสนับสนุนเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิ
ปากบาราเพราะเป็นการบริการประชาชน
- ประธาน ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบำบัดดำเนินการอย่างไร
- นายพงศ์พิริยะบุญยะผลึก ผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายเกี่ยวกับระบบบำบัดที่จะ
ดำเนินการในการปรับปรุงห้องน้ำว่าเป็นระบบปิด ซึ่งน้ำจะลงถังบำบัดเป็นถังเซต
ขนาด ๒๐๐๐ ลิตรไม่ได้ใช้ท่อคอนกรีตและไม่ได้ถ่ายลงทะเลจึงง่ายต่อการบำบัด
และดูแลไปยังรถดูดส้วมได้เลย
- ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
- มติที่ประชุม เห็นชอบเต็มสภาฯ
- ประธาน ๕.๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ
- นายรัฐการ ลัดเสี่ย นายก อบต.ปากน้ำได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจัดซื้อรถตักหน้าขุด
หลัง จำนวน ๑ คัน เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนได้ร้องเรียนมาโดยตลอด

- ประธาน** มองว่าเป็นญัตติที่ดีมากเพราะปัจจุบันตำบลของเราเป็นชุมชนเมือง การขยายเขตบางพื้นที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ดังนั้นถ้ามีรถคักหน้าชุดหลังสามารถแก้ปัญหาไปได้หลายเรื่อง และได้สอบถามสมาชิกในที่ประชุมประสงค์ที่จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มี ประธานจึงขอมติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุม** เต็มสภาฯ
- ประธาน** ๕.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย (สำนักงานปลัด) เชิญผู้บริหารผู้เสนอญัตติครับ
- นายรัฐการ ลัดเลีย** นายก อบต.ปากน้ำ ได้เสนอญัตติโครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย เพราะแก้ปัญหาการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารของประชาชนและเป็นการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนได้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ
- น.ส.ภัทรานิษฐ์ หลงหา** หัวหน้าสำนักปลัดได้พูดถึงข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมซึ่งสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยจะเห็นมีชาวบ้านสะท้อนและร้องขอให้มีการปรับปรุงเสียงไร้สายเพราะได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงประกอบกับการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ และหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้ท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งรายละเอียด จุดติดตั้งต่างๆตามเอกสารที่ส่งมอบให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว
- นายเดชพนธ์ อุตมา** ส.อบต.ม.๕ บ้านท่ายาง ได้อภิปรายข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นระหว่างโครงการปรับปรุงหรือการติดตั้งระบบใหม่ว่ามีรายละเอียดอย่างไร โครงการเสียงไร้สายเดิมยังใช้งานได้อีกหรือไม่ อย่างไร และพูดถึงปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ควรที่จะดำเนินการให้มีขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปากน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
- นางสาวอาทิญา ชัยทอง** รองปลัด อบต.ปากน้ำกล่าวถึงสาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงเสียงไร้สายมีสาเหตุหลัก ๒ ประการ ประการแรกคือปัญหาการปรับเปลี่ยนความถี่ของกส.ทช. ประการที่สองคือการชำรุดเสียหายในบางจุดและได้มีการซ่อมแซมไปบ้างแล้วแต่

ด้วยระยะเวลาที่ใช้งานมาย่อมมีการชำรุด ประกอบอุปกรณ์บางอย่างยังใช้ได้ บางอย่างใช้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

- นายอริแห็น ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านทามาลัย เป็นอีกญาติหนึ่งที่แก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการบริโภคข่าวสารของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับรู้ทันทั่วที่เป็น โครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง โดยเฉพาะการแจ้งข่าวสารที่สามารถรับรู้ได้เร็ว และทั่วถึงเร็วขึ้นเหมาะแก่พื้นที่ท่องเที่ยวบ้านเรามากๆ เช่นการแจ้งเตือน เหตุร้าย เหตุร้าย เป็นต้น
- ประธาน กล่าวถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนยกตัวอย่างการประชุมสภาฯ ในอนาคตเราสามารถถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาฯ ได้ในอนาคตซึ่งเป็นบอกกล่าวข่าวสารให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
- นางรัตติยา หวังยูน้อย ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก บอกถึงจุดติดตั้งเสียงไร้สายที่ควรมีเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก
- ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
- มติที่ประชุม อนุมัติ เต็มสภาฯ
- ประธาน ๕.๔ ญัตติของอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (สำนักงานปลัด) เชิญผู้เสนอญัตติครับ
- นายรัฐกร ลัดเลีย ได้เสนอญัตติของอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินอย่างน้อยสามารถบริการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถมาใช้ตรวจสอบข้อมูลสำหรับการจับกุมได้ในอนาคตรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ให้รายละเอียดต่อสภาฯ ครับ

- ส.อ.พิทักษ์ พึ่งประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มถึงความเป็นที่ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจำนวน ๑๓ จุดเพราะที่ผ่านมาเรามีการติดตั้งกล้องแต่ไม่ทั่วถึงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนหลายราย ดังนั้นการติดตั้งกล้อง CCTV สามารถให้ความช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนให้แก่พี่น้องประชาชนสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญในพื้นที่ได้ทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
- นายอนุเทพ อัครมาตร์ รองนายก อบต.ปากน้ำได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้มีการจ่ายงบประมาณดำเนินการไปบ้างแล้วแต่เฉพาะพื้นที่ถนนสายหลัก แต่พื้นที่ภายในหมู่บ้านหรือจุดในซอยในหมู่บ้านแต่มีอุบัติเหตุและการลักเล็กขโมยน้อยมีมากโดยรองนายกได้อภิปรายถึงความจำเป็นของแต่ละจุดให้เห็นถึงความจำเป็นทั้ง ๑๓ จุด
- นายอารีแห่ นีน ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย ผ่าพื้นที่ที่ยังไม่มีการติดตั้งเพิ่มเติมเพราะยังมีพื้นที่เสี่ยงอีกหลายจุดที่ต้องมีการติดตั้งในอนาคตถ้ามีงบประมาณควรมีการดำเนินการต่อไป
- ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ เต็มสภาฯ
- ประธาน ได้อนุญาตให้นายกได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม
- นายรัฐการ ลัดเลีย นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่ได้อนุมัติในวันนี้ทั้ง ๔ โครงการ ได้แก่ ๑.โครงการปรับปรุงห้องน้ำจุดชมวิวยาวหาดปากบารา ๒.โครงการจัดซื้อรถดับน้ำจุดหลัง ๓.โครงการปรับปรุงเสิงไร่สาย ๔.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อนุมัติเงินสะสมเพื่อใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วน ทุกโครงการเน้นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง

ประธาน ตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วยังเหลือวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านอยากที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึงขอพักการประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ

เปิดประชุมต่อช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธาน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดใหม่ขอให้เลขานุการนายก อบต.ปากน้ำ ได้แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ

นายจรรุญ ตาเหยบ เลขานุการสภาโดยเลขานุการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวประวัติส่วนตัวทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและยินดีร่วมงานกับทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรต่อไป

ประธาน ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายเดชพนธ์ อุตมา ส.อบต.ม.๕ บ้านท่ายาง นำเสนอปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่รับส่งบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่ายางอยากให้อบต.เข้าไปสำรวจและสอบถามข้อมูลกับ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ายางด้วยและการทำทางม้าลายในพื้นที่หน้าโรงเรียน ประเด็นที่สองฝากเรื่องคอสะพานบ้านท่ายางที่เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนในขณะนี้ เพราะเป็นอันตรายกับการใช้เส้นทางสัญจรไปมา

นายพรชัย อุษณีย์ ส.อบต.ม.๓ บ้านเกาะนุ โหลน แจ้งเครื่องปั้นไฟไหม้ที่ ๓ เกิดการชำรุดและซ่อมแซมใหม่ อยากให้อบต.มีการติดตั้งไฟโซลาเซลล์ติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะนุ โหลน

นายประกอบ ดิ่งหวั่ง ส.อบต.ม.๔ บ้านตะโล๊ะไส้นำเสนอประเด็นความเดือดร้อนเรื่องสะพานท่าเทียบเรืออ่าวนุ่นและหลังคาที่เทียบเรือได้ชำรุดเสียหายอยากให้อบต.หาทางออกให้ด้วย

- นายมีสอาด เกาะสมัน ส.อบต.ม.๒ บ้านปากบาราได้พูดถึงพื้นที่หมู่ที่ ๒ เพราะเป็นพื้นที่เมืองและการขยายเมืองใหม่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหน และฝากเรื่องการขุดลอกท่อบริเวณถนนใหญ่ควรที่จะมีการดำเนินการอีกครั้ง ในส่วนของการเดินสำรวจเพื่อก่อสร้างฟุตบอลในจุดที่เหมาะสมในพื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านปากบารา
- นายอริแห็น ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย มีความประสงค์เกี่ยวกับรายงานการประชุมที่พูดถึงเรื่องป่าชายเลน เพราะเอกสารที่เคยเก็บไว้มันหายไป จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยบริการให้ด้วย
- ประธาน สำหรับรายงานการประชุมที่สมาชิก ม.๖ สามารถเอาที่ประธาน ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ
- นายพรชัย อุษณีย์ ส.อบต.ม.๓ บ้านเกาะบุโหลน ฝากเรื่องถนนสายอ่าวม่วงด้วยครับที่ขณะนี้มีปัญหาอยากให้มีการดำเนินการให้ด้วยครับ
- นางรัตติยา หวังยูน้อย ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก แจ้งเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนถนนในพื้นที่ปัจจุบันเครื่องจักรเข้ามาแล้วแต่ดำเนินการไปแล้วและยังมีเส้นทางที่ต้องให้ดำเนินการต่อให้ด้วย
- นายตรา เหม โคนน้อย ปลัดอบต.ปากน้ำได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดการขยะเปียกถือเป็นเรื่องที่ดีในการที่เราได้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะเปียกและอาจมีการรบกวนสมาชิกหากมีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขลงพื้นที่ขอให้ความสะดวกด้วย
- นายพงศ์พิริยะ บุญยะผลิกผู้อำนวยการกองช่างแจ้งเรื่องงบประมาณโครงการซ่อมสร้างที่ทำเรื่องของบประมาณไปนั้นได้รับแจ้งว่าหากมีงบประมาณขอให้มีการดำเนินการหาผู้รับจ้างไปพลางก่อน
- ประธาน เชิญท่านนายกได้ให้ข้อมูลและชี้แจงต่อที่ประชุมตามที่สมาชิกได้สอบถามข้อมูลครับ

นายรัฐกร ลัดเลีย

นายค.อบต.ปากน้ำ ได้ชี้แจงถึงข้อห่วงใยและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทุกหมู่บ้านและพยายามแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดทุกเรื่องทุกหมู่บ้านที่สมาชิกฝากในที่ประชุมแห่งนี้

ประธาน

กล่าวขอบคุณสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม สำหรับวันนี้

ลงชื่อ



ผู้จรรยาบรรณการประชุม

(นายตรา เหม โคนน้อย)

เลขานุการสภา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายการการประชุม

(นายมัสด หะสมัน)

ประธานสภา อบต.ปากน้ำ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ปากน้ำ แล้ว

เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 

ประธานคณะกรรมการ

(นายเดชพนต์ อุศมา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ 

กรรมการ

(นายธีระชอุทัย งามมัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ 

กรรมการ

(นายอารีเหิน ปากบารา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖